

# ก.พ.ร. ประกาศผลประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชัน Animation 2016



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ค้นหาผู้มีความสามารถด้านสื่อแอนิเมชัน จัดประกวดเรื่องสั้นประกาศผลประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชัน Animation Contest 2016 ในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” หวังสร้างความตระหนักรู้ ปลุกฝังจิตสำนึกให้กับข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกรักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมไทย การจะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันบรรเทาเบาบางลงจนกระทั่งหมดไปจากสังคมไทยนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการประกวดสร้างสื่อแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล”ตามโครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลุกฝังจิตสำนึกให้กับข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องธรรมาภิบาลมีจิตสำนึกรักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบรางวัลผู้รับรางวัลการประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชัน Animation 2016 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Clay man ผลงานจากประชาชนทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมก่อเกิด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม SPR GANG จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Lucky จากโรงเรียนราชินีและ ทีม YTD จากวิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิตیکنิคลานนาเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ส่วนผลการตัดสิน หัวข้อ “ การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชื่อตรง ผลงานจากประชาชนทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศไม่มีทีมใดได้รางวัล ส่วนรางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Box 2 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Maximas จากวิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิตیکنิคลานนาเชียงใหม่ ได้เงินรางวัล

10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ติดตามรายละเอียดเรื่องสั้นแอนิเมชัน Animation Contest 2016 ได้ทาง [www.opdc.go.th](http://www.opdc.go.th)